

Số: /TB-UBND

Đakrông, ngày tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đăng Sơn - Trưởng ban Chỉ đạo 138 và 1523 huyện tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện mô hình “3 quản” đối tượng sử dụng, có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy và 01 năm thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt – Lào

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đăng Sơn - Trưởng ban Chỉ đạo 138 và 1523 huyện đã chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện mô hình “3 quản” đối tượng sử dụng, có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy (gọi tắt là mô hình “3 quản”) và 01 năm thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt – Lào (gọi tắt là Kế hoạch 68). Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trí Tuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 138 và 1523 huyện; có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành đoàn thể cấp xã, đại diện lãnh đạo các đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, A Vao, Ba Nang, đại diện Ban Giám hiệu các Trường THCS, THCS&THPT Đakrông.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Công an huyện – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 138 và 1523 huyện báo cáo tình hình, kết quả sơ kết 02 năm triển khai thực hiện mô hình “3 quản” đối tượng sử dụng, có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy và 01 năm thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt – Lào, ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo 138 và 1523 huyện Nguyễn Đăng Sơn kết luận:

I. Đánh giá chung

Qua 02 năm thực hiện mô hình “3 quản” và 01 năm thực hiện Kế hoạch số 68, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện ở số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ ngày càng tăng; số đối tượng sử dụng và có nguy cơ sử dụng ma túy giảm; phong trào toàn dân phòng, chống ma túy được phát động sâu rộng với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp; có sự đổi mới, sáng tạo, nhất là việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, tổ chức phiên tòa lưu động để nâng cao hiệu quả

công tác, giáo dục, răn đe; phát huy được vai trò của gia đình và cộng đồng trong quản lý con, em để từ bỏ, tránh xa ma túy. Nhiều địa phương đã xây dựng và phát huy được hiệu quả mô hình “3 quản” như các xã Hướng Hiệp, Đakrông, Tà Rụt, Triệu Nguyên, A Bung. Đặc biệt, thông qua mô hình “3 quản” và Kế hoạch số 68 đã giúp cho lực lượng chức năng đánh giá được tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy để có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ hơn; huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, sau 02 năm thực hiện mô hình “3 quản” và 01 năm thực hiện Kế hoạch số 68 của UBND huyện vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, đó là: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi sự vào cuộc của một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt; hiệu quả của mô hình “3 quản” và sự lan tỏa của Kế hoạch 68 mới dừng lại ở mức độ nhất định, có nơi còn hình thức, có biểu hiện “giao khoán” cho lực lượng Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu chủ động, chưa thật sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là vai trò của gia đình và cộng đồng thôn, bản ở một số địa phương chưa được phát huy; tinh thần tự giác phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy của người dân còn hạn chế; số đối tượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy tuy có giảm nhưng còn thiếu vững chắc.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Dự báo tình hình tội phạm ma túy trong thời gian tới trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi trở về trạng thái bình thường mới sau dịch bệnh Covid-19, với nhiều phương thức thủ đoạn khó lường; tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, trực tiếp ảnh hưởng đến thành quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, để mô hình “3 quản” và Kế hoạch số 68 của UBND huyện đạt kết quả cao, đề nghị Ban Chỉ đạo 138&1523 các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung

- Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng; kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn tiếp theo với tinh thần và quyết tâm cao nhất, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Đakrông giai đoạn 2019-2024”; Kế hoạch

số 71/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt - Lào, Kế hoạch số 32-KH/HU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong hợp tác thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các tỉnh của các nước bạn Lào” và Đề án số 210/ĐA-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Đakrông về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Đakrông giai đoạn 2022-2026.

- Ban Chỉ đạo 138 và 1523 từ huyện đến cơ sở phải chủ động hơn nữa trong tham mưu, đề xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phân công rõ trách nhiệm và công việc cho từng thành viên. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trên cơ sở phân tích, cơ cấu tội phạm và dự báo diễn biến để xác định loại tội phạm, tập trung đấu tranh, ngăn chặn; thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, giáo dục và quản lý tốt các đối tượng sử dụng và có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- *Đối với mô hình “3 quản”*: Đây là mô hình mang tính xã hội, đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong quản lý, giáo dục con, em không phạm tội, không tham gia tệ nạn ma túy. Vì vậy, cần huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị với phương pháp và cách thức hoạt động phù hợp; chú trọng công tác cảm hóa, giáo dục con, em tránh xa ma túy.

Sau Hội nghị này, các địa phương cần nhanh chóng tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Ban điều hành, tiếp tục nêu cao vai trò gia đình các đối tượng sử dụng, có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại tình hình tội phạm ma túy đảm bảo đúng thực chất, để có giải pháp phòng, chống hiệu quả; lập nhóm Zalo “3 quản” để trao đổi thông tin. Tiếp tục theo dõi số tiến bộ, bổ sung thêm số nghi vấn và quản lý chặt chẽ số đối tượng trong diện quản lý của mô hình. Trong thời gian tới, giao Công an huyện tiếp tục tham mưu tập trung thực hiện các nội dung để chuyển hóa thành công xã Đakrông ra khỏi địa bàn phức tạp về trật tự xã hội.

- *Đối với thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND huyện*: Trên cơ sở kinh nghiệm rút ra từ địa bàn xã Đakrông, Công an huyện tiếp tục tham mưu nhân rộng ở 05 xã trên tuyến biên giới, trong đó chọn xã Tà Long làm điểm để phát động và nhân rộng. Bên cạnh đó, tùy đặc điểm tình hình ở từng địa phương để có cách làm phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương; tạo khí thế mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thật sự đem lại chuyển biến tích cực trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn viên, hội viên trong

công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, mô hình hiệu quả; gắn công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”. Trước mắt, tập trung vận động đoàn viên, hội viên quan tâm quản lý, giáo dục thành viên của tổ chức mình không phạm tội, không tham gia các tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, văn hóa, là hạt nhân trong công tác hòa giải ở cơ sở.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Thành viên BCD 138 và 1523 huyện;
- Các trường THCS và THPT trên địa bàn;
- Các đồn BP trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PCVP, CVNC;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Đạt